



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๑๙

ที่ สธ ๐๗๐๑.๕.๖ / ๑๐๓๐

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลับกรองผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรียน รองอธิบดี/เลขานุการกรม/ผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการศูนย์/
หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม ในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือ การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว๓ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยกำหนดให้ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนดตำแหน่งประเภท อำนวยการระดับต้นและระดับสูงของกระทรวงและของกรม และกำหนดให้มีการพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชี รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ซึ่ง อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้มีมติกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และประเภทอำนวยการระดับสูง เพื่อจัดทำบัญชีเป็นตำแหน่งของกรมและของกระทรวง โดยกำหนดกลุ่มตำแหน่งอำนวยการเฉพาะทางและกลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป และกำหนดตำแหน่งเพื่อ จัดทำบัญชีเป็นตำแหน่งของกรมและของกระทรวง และอนุมัติในหลักการกรณีที่กรมมีการปรับปรุงตำแหน่ง สูงขึ้นจากอำนวยการระดับต้น เป็นอำนวยการระดับสูง ทั้งนี้ ในการพิจารณากลับกรองผู้ที่สมควรขึ้นบัญชี รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองฯ ก.พ. กำหนดว่าให้คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งแต่งตั้ง โดยหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลับกรอง วิธีการดำเนินการ เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองประเภทอำนวยการ ระดับสูง และให้ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณา กลับกรองและวิธีการดำเนินการดังกล่าวให้ทราบเป็นการทั่วไป นั้น

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอเรียนว่า อ.ก.พ. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เห็นชอบกำหนดจำนวนคนที่จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ กลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๓ คน ต่อ ๑ ตำแหน่งว่าง และอนุมัติในหลักการกรณีที่ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด ก็ให้ มีจำนวนผู้ผ่านการกลั่นกรองน้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดได้ และเห็นชอบกำหนดอายุของบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ กลั่นกรองในแต่ละกลุ่มตำแหน่งโดยใช้เฉพาะในการแต่งตั้งครั้งนั้น ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่ สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมสนับสนุน บริการสุขภาพ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลับกรองผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน การกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมรายละเอียดตำแหน่งที่ว่างโดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ <https://www.hss.moph.go.th> หัวข้อ “สมัครสอบ/ คัดเลือก/โอนย้าย ราชการ” หรือ <https://hss.moph.go.th/webs/hr/> หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือเวียน” หรือ QR Code แนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบต่อไปด้วย

(นายอาคม ประดิษฐสุวรรณ)

ประธานกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน

การกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ

ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



หลักเกณฑ์และวิธีการฯ